

1. Thông báo dịch vụ cấp giấy chứng nhận thuế tại cửa hàng tiện lợi

Bạn có thể lấy "giấy chứng nhận thu nhập", "giấy xác nhận thuế cư trú", "giấy chứng nhận nộp thuế" và "giấy chứng nhận khia thuế (miễn thuế)" thông qua máy in được đặt tại cửa hàng tiện lợi

Các bạn nhất định hãy tận dụng dịch vụ giao nhận tiện lợi này tại cửa hàng tiện lợi.

Để sử dụng được dịch vụ này thì bạn cần phải có thẻ my number.

Ngoài ra, dịch vụ chỉ được áp dụng cho những ai có địa chỉ ở Thành phố Tochigi vào ngày 1 tháng 1 của năm đó và những người có địa chỉ ở thành phố Tochigi kể từ ngày yêu cầu. Ví dụ nếu bạn yêu cầu giấy chứng nhận cho năm reiwa thứ 5, thì bạn phải có địa chỉ ở thành phố Tochigi vào ngày 1 tháng 1 năm reiwa thứ 5.

Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho năm gần đây nhất và hai năm trước đó.

Năm reiwa thứ 5 sẽ được tính theo thu nhập trong năm reiwa thứ 4, năm reiwa thứ 4 tính theo thu nhập trong năm reiwa thứ 3 và năm reiwa thứ 3 thì tính theo năm reiwa thứ 2.

Giấy chứng nhận thuế năm reiwa thứ 6(tính theo thu nhập của năm reiwa thứ 5) sẽ được cấp từ khoảng giữa tháng 6 của năm reiwa thứ 6.

Các cửa hàng tiện lợi có thể sử dụng bao gồm 7-Eleven, Lawson, Family Mart, Ministop và Aeon.

Giấy chứng nhận sẽ được cấp từ 6:30 sáng đến 11:00 tối.

Bạn có thể tiết kiệm cho mình 100yen vì phí phát hành tại quầy ở tòa thị chính là 300yen còn tại cửa hàng tiện lợi thì chỉ có 200yen

Có thể bạn phải đợi khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng để chứng nhận nộp thuế được hiển thị trong hệ thống sau khi bạn đóng thuế tại cơ quan hành chính. Nếu bạn cần giấy chứng nhận nộp thuế ngay sau khi bạn thanh toán, thì vui lòng mang theo biên lai và yêu cầu tại quầy ở tòa thị chính hoặc văn phòng chi nhánh chung.

2. Về việc thực hiện giảm mức thuế cố định đối với thuế thành phố, thuế tỉnh.

Tại Nhật Bản, giá cả đang tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Một số người có thể cảm thấy khó khăn về tài chính do đồng yên thấp và giá cả cao. Nói chung, khi giá cả tăng thì tiền lương của chúng ta cũng có xu hướng tăng theo, nhưng đối với tình hình hiện nay mức tăng lương không theo kịp tốc độ tăng của giá cả.

Do đó, việc “giảm thuế theo số tiền cố định” sẽ được thực hiện để giảm thuế thu nhập và thuế cư trú vào năm 2024

Từ tháng 6 năm 2024, người nộp thuế và người phụ thuộc của họ sẽ được giảm 3,0000 yên đối với thuế thu nhập và 1,0000 yên đối với thuế cư trú, tổng cộng là 4,0000 yên mỗi người. Ví dụ: nếu người nộp thuế và người phụ thuộc của họ có 3 người thì tổng số thuế sẽ được giảm 16,0000 yên.

Ngoài ra, nếu số tiền thuế thu nhập hoặc thuế cư trú phải nộp ít và không thể hoàn thành việc giảm thuế thì sẽ được hưởng tiền trợ cấp hỗ trợ.

Việc giảm thuế theo số tiền cố định chỉ áp dụng cho những cá nhân có tổng thu nhập từ 1805,0000 yên trở xuống và những người, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của họ đang sống ở Nhật Bản. Người thân phụ thuộc định cư ở nước ngoài không được giảm thuế suất cố định

Việc giảm thuế sẽ được khấu trừ từ phần thu nhập của thuế thành phố và tỉnh. Vui lòng kiểm tra thông báo nộp thuế thành phố/thuế tỉnh và thông báo xác định số tiền thuế.

3. Về việc gửi thông tin khám bệnh năm Reiwa thứ 6

Tại thành phố Tochigi, một phong bì màu xanh lam có chứa "Hướng dẫn thông tin kiểm tra y tế năm Reiwa thứ 6" đã được gửi đến chủ hộ vào giữa tháng 5.

Phong bì chứa một "Hộ chiếu Kenshin" cho mỗi người trên 20 tuổi và một "Sách hướng dẫn Kenshin" cho mỗi hộ gia đình.

"Hộ chiếu Kenshin" là sách chứa thông tin về khám sức khỏe và phiếu khám sức khỏe cho các cá nhân trên 20 tuổi.

"Sách hướng dẫn Kenshin" là sách tổng hợp thông tin về khám sức khỏe chung cho tất cả các thành viên trong gia đình. Lịch trình của từng địa điểm khám sức khỏe nhóm cũng như các hạng mục khám và nội dung kiểm tra dành cho khám nhóm và khám cá nhân đều được lập thành văn bản.

Việc đặt chỗ sẽ được chấp nhận bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 28 tháng 5.

Để bảo vệ sức khỏe của chính mình, hãy nhớ khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.